

Số: 268 /TB-UBND

Khánh Hòa, ngày 03 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thiệu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa

Ngày 03/7/2021, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức cuộc họp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) về tình hình và việc triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới do Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo Đinh Văn Thiệu chủ trì.

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo: Viện Pasteur Nha Trang, Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND thành phố Nha Trang, UBND huyện Khánh Vĩnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, UBND phường Vĩnh Phước, UBND xã Phước Đồng thuộc thành phố Nha Trang, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải.

Sau khi nghe Sở Y tế - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo báo cáo, ý kiến của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo Đinh Văn Thiệu kết luận:

1. Trong những ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã xuất hiện một số ca bệnh, ca nghi nhiễm Covid - 19, dự báo tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp.

Để chủ động phòng chống, không để dịch bệnh Covid - 19 lây lan, yêu cầu các Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp; các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức xã hội, các tầng lớp nhân dân; các đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kiểm tra, kích hoạt các kế hoạch, kịch bản ứng phó phòng chống dịch bệnh Covid-19; tập trung cao độ thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh đã ban hành; đồng thời, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như sau:

1.1. Tiếp tục đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cấp, các ngành trong việc triển khai, thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh Khánh Hòa. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, huy động toàn bộ hệ thống chính quyền các cấp, phát huy hiệu quả vai trò

Tổ Covid cộng đồng vào cuộc, khẩn trương, thần tốc khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

1.2. Thường xuyên cập nhật thông tin, hướng dẫn, yêu cầu của Ngành Y tế về tình hình diễn biến công tác phòng chống dịch, về truy vết, phong tỏa, cách ly, theo dõi cách ly... trên Trang tin điện tử của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, của Sở Y tế hàng ngày để chủ động, kịp thời triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình theo chức năng nhiệm vụ và đúng quy định.

Đặc biệt lưu ý nâng cao trách nhiệm của các địa phương trong việc quản lý, theo dõi tình hình người từ các địa phương khác khi đến, về Khánh Hòa. Trong đó, người đến, về Khánh Hòa từ các tỉnh, thành phố đang có ca lây nhiễm trong cộng đồng theo hướng dẫn của Ngành Y tế (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa ...), thì đề nghị phải có giấy xác nhận kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính từ 03 – 05 ngày trước khi đến, về Khánh Hòa.

1.3. Chủ động kiểm tra, đánh giá và cần thiết thì điều chỉnh, bổ sung các phương án, kế hoạch phòng, chống dịch của từng cơ quan, đơn vị, địa phương theo nguyên tắc “4 tại chỗ”, không chờ đợi sự chi viện, hỗ trợ của UBND tỉnh và Sở Y tế.

1.4. Căn cứ Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 thì thành phố Nha Trang và huyện Vạn Ninh được đánh giá mức “*Nguy cơ cao*”, các huyện, thị xã, thành phố còn lại được đánh giá mức “*Nguy cơ*”. Do vậy:

a) UBND các huyện Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Cam Lâm, thị xã Ninh Hòa, thành phố Cam Ranh thuộc diện địa phương được đánh giá có mức “**nguy cơ**” chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo đúng Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19; Lưu ý thực hiện các nội dung :

- Thực hiện truy vết, khoanh vùng, cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dễ bị lây nhiễm như: Vũ trường, karaoke, quán bar, pub, mát xa, spa...
- Thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với những người có nguy cơ (ngoài các đối tượng đã được quy định trước đây).
- Hạn chế các hoạt động tập trung đông người. Đối với các sự kiện bắt buộc phải tổ chức thì cơ quan tổ chức phải đảm bảo đầy đủ các quy định của cơ quan y tế trên địa bàn. Lễ hiếu, hỉ, hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng phải được các cơ quan y tế giám sát chặt chẽ và phải hạn chế tổ chức ăn uống.

b) UBND thành phố Nha Trang và huyện Vạn Ninh thuộc diện địa phương được đánh giá có mức “nguy cơ cao”, ngoài các biện pháp nêu ở điểm a nêu trên, cần